



ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผลการศึกษา การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานพิจารณาแผนการดำเนินงานที่บ้าน (Work from home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการลงเวลาปฏิบัติงานฯ ตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อประเมินสถานการณ์ทบทวนผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ถึงปัจจุบันแล้ว เห็นควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบวัดผลการศึกษา การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ ดังนี้

ข้อที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้จัดในรูปแบบออนไลน์หรือให้นักศึกษามาเรียนในห้องเรียน หรือรูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดห้องเรียนและควบคุมจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละห้องไม่ให้แออัด สร้างการรับรู้ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ให้อาจารย์เจ้าของวิชาแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้คณะต้นสังกัดทราบและคณะรวบรวมแจ้งกองการศึกษาทราบ

ข้อที่ ๒ ให้อาจารย์ปรับรูปแบบการสอบวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่สอนตามความเหมาะสม เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน เป็นต้น หากเป็นการสอบในห้องสอบหรือเป็นการสอบปฏิบัติ ต้องจัดให้มีจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละห้องไม่ให้แออัดและควบคุมให้ผู้สอบปฏิบัติตาม มาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ข้อที่ ๓ ให้งดการจัดกิจกรรมนักศึกษา การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ทำหนังสือขออนุญาตคณะต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยฯ ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ โดยระบุแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดกิจกรรมนั้นมาด้วย

ข้อที่ ๔ ใ้บุคลากร.....

ข้อที่ ๔ ให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ โดยปฏิบัติตามกิจตามหน้าที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ตามปกติ ทั้งนี้ให้มาลงลายมือชื่อปฏิบัติงานในภายหลัง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดน้อยลงให้ผู้ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ข้อที่ ๕ ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีความจำเป็นเข้ามาปฏิบัติงานวิจัย งานฟาร์ม ปัญหาพิเศษ งานโปรเจกต์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ในมหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยให้ทำหนังสือขออนุญาตคณะต้นสังกัดล่วงหน้าก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน และให้คณะรวบรวมแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบภายหลัง

ข้อที่ ๖ ให้กองการศึกษา จัดระบบการบริการโสตทัศนูปกรณ์ การยืมคืนหนังสือ และการใช้พื้นที่ห้องสมุด ที่ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อที่ ๗ ให้กองบริหารทรัพยากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เพียงพอ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการทำความสะอาดห้องน้ำ ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากพื้นผิวสัมผัส

ข้อที่ ๘ ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งดการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากจังหวัดอื่น ต้องผ่านการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ลำปางชนะ” รายงานตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดลำปางกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายสุเทพ ทองมา)
ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง